



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันี่ 4 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สัมภาษณ์: เศรษฐกิจ-ตีमानต์โลกโต ส่งออกข้าว-ยาง-ไก่เนื้อปี61รุ่ง	ฐานเศรษฐกิจ
2. เยียวยาเกษตรกร ต้องสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน	สยามรัฐ
3. คม ชัด ลึก: การเมืองกับคนฐานราก	คม ชัด ลึก
4. จับตาผลไม้ต.อ.แตะ8.2แสนตัน เกษตรฯเร่งสำรวจ-เตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการ	แนวหน้า
5. 'สนธิรัตน์'จัดเต็มแก้สินค้าเกษตร1ปี	ฐานเศรษฐกิจ
6. รายงาน: ประมวลสถานการณ์การเมือง ตลอดปี 2560	มติชน
7. ภาพข่าว: ร่วมมือ	โพสต์ทูเดย์
8. ทองเปลว กองจันทร์ เปิดแผนบริหารจัดการน้ำปี'61 มั่นใจเอาแล้งอยู่	มติชน
9. คอลัมน์ ก้อชชิปการเมือง: ดริมทีมแก้จน	เดลินิวส์
10. เกษตรฯเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนอย่างคุณภาพตรงใจผู้บริโภค	สยามรัฐ
11. คอลัมน์ คิดเขียนวนๆไป: กว่าจะสิ้นปี 2561	คม ชัด ลึก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อ : สัมภาษณ์: เศรษฐกิจ-ดีมานด์โลกโต ส่งออกข้าว-ยาง-ไก่เนื้อปี61รุ่ง

วันที่ : พุธสัปดาห์ 4 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 3328 หน้า : 8(บน)

เศรษฐกิจ-ดีมานด์โลกโต ส่งออกข้าว-ยาง-ไก่เนื้อปี61รุ่ง

สัมภาษณ์

■ อรุณา ศรีสมัย

ภาคเกษตรของไทยแม้จะมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) แต่เป็นภาคที่มีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ ณ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่รับขึ้นทะเบียนไว้ทั่วประเทศ 6.5 ล้านครัวเรือน รวมกว่า 14 ล้านคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านผลผลิต และด้านราคาที่มีความผันผวนมาโดยตลอด ทั้งนี้สถานการณ์และศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรสำคัญของไทยในเวทีโลกในปี 2561 จะเป็นอย่างไรนั้น “**วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข**” เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้วิเคราะห์ผ่าน “ฐานเศรษฐกิจ” ดังนี้

ปีกองส่งออกข้าวไทย

“วิณะโรจน์” กล่าวว่า ในปี 2561 จะเป็นอีก 1 ปีทองของการส่งออกข้าวไทยคาดจะส่งออกได้ประมาณ 9.5-10 ล้านตัน เนื่องจากประเทศคู่ค้ายังคงมี



△ วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ความต้องการข้าวคุณภาพดีจากไทยต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มราคาส่งออกข้าวไทยปรับลดลงไม่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวไทย เช่น เวียดนาม มีแผนยุทธศาสตร์ส่งออกข้าวปี 2560-2563 โดยตั้งเป้าส่งออกข้าวจำนวน 4.5-5 ล้านตันต่อปี มูลค่า

ปีละ 2,200-2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเวียดนามยังให้ความสำคัญกับตลาดส่งออกในแถบอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดของข้าวไทยเช่นกัน ส่วนบังกลาเทศ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ จากเดิมที่จะมีการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เปลี่ยนเป็นเปิดประมูลซื้อข้าวกับเอกชนที่

เป็นเทรดเดอร์แทน ส่วนประเทศผู้นำเข้าอย่างอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ทั้งพาดตนเองด้วยการปลูกข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศมากขึ้น

ยางงาขึ้น-ราคาปรับตัว

สำหรับยางพารา ในปี 2561 คาดว่าผลผลิตยางพาราโลก 13.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.33% เนื่องจาก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อ : สัมภาษณ์: เศรษฐกิจ-ดีมานด์โลกโต ส่งออกข้าว-ยาง-ไก่เนื้อปี61รุ่ง

วันที่ : พุธที่ 4 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 3328 หน้า : 8(บน)

ประเทศผู้ผลิต เช่น เวียดนาม สเปน,ลาว เมียนมา และกัมพูชา ขยายพื้นที่ปลูก และได้ทยอยเปิดกรีดยางเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้ยางพาราโลกจะมีประมาณ 13.28 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของจีน และอินเดียยังคงขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ 3.7%

ส่วนราคายางพาราในตลาดโลกคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก

มีแนวโน้มขยายตัว รวมทั้งเศรษฐกิจจีน ผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ของโลกก็ยิ่งขยายตัวได้ดีเช่นกัน

ไก่เนื้อโตแต่ต้นทุนสูง

ในสินค้าเนื้อไก่ของโลก คาดจะมีปริมาณ 91.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 90.18 ล้านตันในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 1.22% การผลิตเนื้อไก่ของโลกขยายตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตสำคัญทั้งสหรัฐฯ บราซิล สหภาพยุโรปและอินเดีย ขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนไก่เนื้อของจีนคาดว่าจะลดลง จากประสบปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก ส่วนการส่งออกเนื้อไก่ของโลกในปี 2561 คาดจะมีปริมาณ 11.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 11.08 ล้านตัน ในปี 2560 คิดเป็น 3.29% โดยบราซิล ยังคงเป็นผู้ผลิตและส่งออกเนื้อไก่มากที่สุดของโลก รองลงมาคือ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ส่วนไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกอันดับ 4

“ปัจจัยบวกของสินค้าเนื้อไก่คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกทำให้ความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น โดยตลาดญี่ปุ่นยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมาจีน และบราซิล มี

ปัญหาเรื่องมาตรฐานส่งออก เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ทำให้ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อไก่แปรรูปจากไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันมีปัจจัยลบด้านต้นทุนการผลิตไก่เนื้อของไทยสูงกว่าคู่แข่ง และประเทศต่างๆ เริ่มนำมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้เพิ่มขึ้น เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”

“มัน” รัฐพุงราคา

ส่วนมันสำปะหลังในปี 2561 คาดพื้นที่เก็บเกี่ยวมี 8.07 ล้านไร่ ผลผลิต 28.57 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 3.54 ตัน เทียบกับปี 2560 พบว่าพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ล้านไร่ ผลผลิต 30.94 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.47 ตัน พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตลดลง 9.39% และ 7.66% ตามลำดับ เนื่องจากราคาหัวมันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ราคาต่ำ ส่งผลให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ได้ผลตอบแทนดีกว่า ปีนี้คาดว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันเส้น มันอัดเม็ด มันฟ้าน และแป้งมันสำปะหลัง) จะใกล้เคียงกับปี 2560 แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงหากประเทศจีนลดการนำเข้ามันเส้นจากไทย หรือราคาพืชทดแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

และข้าวสาลีปรับตัวลดลง จะส่งผลทำให้ราคามันสำปะหลังลดลงได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 สิงหาคม 2560 จึงได้อนุมัติหลักการแก้ปัญหา 14 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

“ประเมินภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวเช่นปัจจุบัน การส่งออกจะยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สศก.มีภารกิจหลักเป็นหน่วยงานชี้นำ จะต้องเร่งทำฐานข้อมูลให้ถูกต้อง และให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลมากที่สุด ทั้งการผลิต และสถานการณ์ตลาดโลก รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพราะถ้ากลไกข้อมูลถูกต้องจะไม่มีโอกาสให้พ่อค้ามากดราคา” ■

ภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ยังเติบโตต่อเนื่อง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : ैयाวยาเกษตรกร ต้องสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน

วันที่ : พฤษศบตี 4 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 23619 หน้า : 5(ล่าง)



ैयाวยาเกษตรกร ต้องสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน

๓ สมเจตน์ ศรีมาตร

นโยบายรัฐบาลต้องการให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และชุมชน โดยเฉพาะการดูแลเรื่องของปากท้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ภาพเศรษฐกิจฐานรากของประเทศวันนี้ ตามรายงานการวิเคราะห์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. มองว่าจีดีพีภาพรวมภาคเกษตรของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการขยายตัวได้ 2.5-3.5% ด้วยมูลค่าประมาณ 1.223-1.227 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559

ที่อยู่ในภาวะติดลบ 0.5%

ภาพโดยรวมของจีดีพีภาคเกษตรไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถือเป็นผลดีที่จะช่วยสร้างกำลังซื้อให้กับกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก แต่ก็ยังมีทั้งพืชเกษตรและภาคปศุสัตว์ที่มีปัญหา ภาวะราคาตกต่ำทั้งยางพารามันสำปะหลัง สุก ร ใ ก ใ น ่อ และ ไ ข ใ ก

การแก้ไขที่เห็นภาครัฐใส่ใจดำเนินการอย่างชัดเจน คือ ยางพารา ขณะทีในส่วนของภาคปศุสัตว์ยังไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควร โดยปัจจุบันมีปัญหา ราคาตกต่ำกว่าต้นทุนอย่างมากทำให้ต้องแบกรับภาระขาดทุนไว้ล่าสุดสมาชิกของสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ร่วมกันทำหนังสือถึง สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลีที่กำหนดให้ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน ที่ราคา ก็ โ ล ก ร ั ม ล ะ 8 บาท ต่อการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน เพราะเวลานี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศมีราคาสูงถึงก็ โ ล ก ร ั ม ล ะ 9.10-9.50 บาท ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร ขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกมีราคาเพียงก็ โ ล ก ร ั ม ล ะ 4-5 บาท

ในปี 2560 ประเทศไทยผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ได้ 4.6 ล้านตัน เมื่อรวมกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาบนพื้นที่ 7 แสนไร่ จะได้ผลผลิตเพิ่มอีกประมาณ 5 แสนตัน แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศที่ 8.1 ล้านตัน จึงมีการนำ

รหัสข่าว : C-180104021049 (4 ม.ค. 61/05:57)

หน้า : 1/2

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : ैयाวยาเกษตรกร ต้องสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน

วันที่ : พุธสัปดาห์ 4 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 23619 หน้า : 5(ล่าง)

วัตถุประสงค์อื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับข้าวโพดอาหารสัตว์มาใช้ คือ ข้าวสาลี เมื่อคำนวณตามมาตรการของรัฐที่กำหนดนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับการนำเข้าข้าวสาลีในอัตรา 3 : 1 ตามลำดับนั้น นั้นหมายความว่าสามารถนำเข้าข้าวสาลีได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน แต่การนำเข้าในปี 2560 มีการนำเข้าเพียง 1.3 ล้านตัน ขณะเดียวกัน ผู้นำเข้าข้าวสาลี ซึ่งต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศที่ กิโลกรัมละ 8 บาท ตามมาตรการของภาครัฐ ได้กำหนดมาตรการรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเป็นผลผลิตที่มาจากพื้นที่เพาะปลูกที่ ถูกกฎหมายเท่านั้น

จากปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังขาดอยู่อีกประมาณ 2 ล้านตัน กลายเป็นปัจจัยที่จูงใจให้พ่อค้าคนกลางลักลอบนำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามากักตุนไว้ เพื่อสวมรอยเป็นผลผลิตในประเทศสามารถขายได้ในราคาที่สูง หากว่าสามารถขายได้ทั้งจำนวน พ่อค้าคนกลางจะได้กำไรกันอย่างเบียดเบียนกัน

อย่างไรก็ดี ทางผู้ผลิตอาหารสัตว์ไม่สามารถซื้อผลผลิตข้าวโพดที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาได้เพราะหากมีการรับซื้อเท่ากับเป็นการทำผิดกฎหมายไปด้วยและจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะในส่วนที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป เนื่องจากว่าหากมีการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของแหล่งวัตถุประสงค์จะคล้ายกับประเด็น IUU ได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะกระทบกันทั้งอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ โดยข้อเท็จจริงแล้วเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทบไม่ได้รับประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตตั้งแต่ช่วงที่ออกสู่ตลาดแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่เคยมีการแสดงให้เห็นถึงราคาที่เกษตรกรสามารถขายได้จริงขณะที่พ่อค้าคนกลางก็เก็บผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสต็อก และทยอยนำออกมาในช่วงที่ผลผลิตขาด

ตลาดเพื่อสร้างราคาให้สูงขึ้น เท่ากับว่ามาตรการที่ภาครัฐกำหนดมานี้ ไม่เพียงเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะไม่ได้ประโยชน์ ในส่วนของผู้เลี้ยงในภาคปศุสัตว์ก็ต้องรับภาระต้นทุนวัตถุประสงค์อาหารสัตว์ในราคาที่สูง โดยที่พ่อค้าคนกลางรับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และกลายเป็นปัจจัยที่จูงใจให้มีการลักลอบนำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมรอยเป็นผลผลิตในประเทศ

ภาครัฐควรต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวข้างต้น เพื่อปิดช่องว่างที่มีอยู่ด้วยการอนุญาตให้สามารถนำเข้าข้าวสาลีได้ ซึ่งเป็นการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้โรงงานอาหารสัตว์และเกษตรกรภาคปศุสัตว์ต้องประสบปัญหาขาดทุน อาจถึงกับต้องเลิกล้มกิจการในที่สุด ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกอย่างเนือโอแล้ว เมื่อเทียบศักยภาพการแข่งขันกับเวียดนามที่เป็นคู่แข่งของไทยโดยต้นทุนที่สูงขึ้นกระทบต่ออุตสาหกรรมส่งออกเนื้อไก่ไทยที่มีมูลค่าปีละประมาณ 1 แสนล้านบาท

การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ นอกจากการเข้มงวดในการปราบปรามการลักลอบนำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างจริงจังแล้ว ภาครัฐจำเป็นต้องหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิตต้นทาง ไปจนถึงด้านการตลาด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนแท้จริง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : คม ชัด ลึก: การเมืองกับคนฐานราก

วันที่ : พุธที่ 4 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 5898 หน้า : 2(ซ้าย)



การเมืองกับคนฐานราก

ในขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภာพัฒนา) คาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปี 2561 เอาไว้ว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวประมาณ 3.6-4.6% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี อันเป็นผลมาจากการส่งออกที่ขยายตัวขึ้น 5-6% ที่ถือว่าเป็นแรงหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มการจ้างงาน และสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน ทำให้ตัวเลขอัตราการว่างงานลดลง จนปรับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังมี ความกังวลจากนักวิเคราะห์ว่า เมื่อการฟื้นตัวหลักมาจากปัจจัยนอกประเทศ ผลที่ได้รับจะไม่ใช้คนกลุ่มใหญ่ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรมก็จะยังไม่ฟื้น

แต่ในส่วนการวิเคราะห์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ กลับคาดการณ์ว่า ปี 2561 รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้น 5% อัตราการขยายตัวภาคเกษตรไม่น้อยกว่า 3% เพราะในปีใหม่นี้ คาดหมายว่า ผลผลิตสินค้าเกษตรน่าจะเพิ่มขึ้น ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ทำให้ราคาสินค้าต่อครัวเรือนเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อยู่นอกเหนือจากนี้ ไม่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ กำลังซื้อในประเทศและต่างประเทศไม่ลดลง ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนลดต้นทุน และปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูก และการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม สัมฤทธิ์ผล จะส่งผลทางบวกต่อรายได้ของเกษตรกร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : คม ชัด ลึก: การเมืองกับคนฐานราก

วันที่ : พุธสัปดาห์ 4 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 5898 หน้า : 2(ซ้าย)

โดยรวมแล้ว รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังจำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่ต่อเศรษฐกิจฐานราก เพราะแม้ว่า กระทรวงเกษตรฯ จะคาดการณ์เอาไว้สวยหรู แต่เอาเข้าจริง ก็ยังต้องพึ่งปัจจัยสนับสนุนอีกหลายด้าน ช้ำร้ายยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งฝนแล้ง และน้ำท่วมเข้ามาเป็นตัวชี้วัด ขณะที่แผนการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูก และจัดโซนนิ่งพื้นที่เหมาะสม ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย ๆ และเห็นผลในทันตา ในช่วงปีที่ผ่านมามีชาวสวนยางภาคใต้ต้องประสบกับวิกฤติราคา “สามโลร้อย” จนร้อนถึงนักการเมืองใหญ่อย่างนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องเขียนจดหมายร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรอื่น ๆ ก็ไม่ต่างกันนี้ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า นักการเมืองนั้นรับรู้ร้อนหนาวของคนฐานรากได้ดีกว่าภาคราชการที่เป็นมือไม้รัฐบาลอยู่ในขณะนี้

กล่าวสำหรับภาคการลงทุน ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยปัจจัยทางการเมือง ที่แต่เดิมนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ก็กลับกลายเป็นเรื่องไม่แน่นอนไปเสียแล้ว เพราะยังมีเงื่อนงำที่นายกรัฐมนตรีย้ำเสมอ ๆ คือ ต้องสงบเสียก่อนจึงจะมีเลือกตั้ง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งสนับสนุนกันและกัน ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง แต่กระนั้นด้วยงบประมาณลงทุนต่อเนื่องมาจากรายปี 2559 จำนวนหลายล้านล้านบาท กอปรกับการขับเคลื่อนเครื่องจักรตัวอื่นๆ ทำให้รัฐบาลมั่นใจว่า ปี 2561 นี้จะเป็นปีที่สดใส แต่จะเป็นเลิศในภาคส่วนใดนั้นยังน่าสงสัย โดยเฉพาะภาคเกษตร ที่ขึ้นกับครัวเรือนในฐานราก ทั้งในฐานะผู้ผลิตและบริโภค รัฐบาลจะเลือกใช้วิธีการให้เงินช่วยเหลือต่อไป หรือว่าจะระดมนโยบายใหม่ๆ จากภาคการเมือง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธสัปดาห์ 4 มกราคม 2561

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13403 หน้า : 8(บนขวา)

หัวข้อ : จับตาผลไม้ต.อ.แตะ8.2แสนตัน เกษตรฯเร่งสำรวจ-เตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการ

จับตาผลไม้ต.อ.แตะ8.2แสนตัน

● เกษตรฯเร่งสำรวจ-เตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า สศก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8(สศท.8)จังหวัดชลบุรี และศูนย์สารสนเทศการเกษตร (สศส.) ร่วมมือกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบด้วย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 (สศก.3) จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ของสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ตั้งแต่ต้นฤดู

สำหรับผลพยากรณ์ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ 4 ธันวาคม 2560 พบว่า เนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 622,126 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 605,481 ไร่ เพิ่มขึ้น 16,645 ไร่ หรือ ร้อยละ 2.75 โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 5.42 มังคุด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.76 และเงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97 ส่วนลองกอง ลดลงร้อยละ 3.73 ผลผลิตรวมทั้ง 4 สินค้า คาดว่าจะมีประมาณ 802,973 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 792,113 ตัน เพิ่มขึ้น 10,860 ตัน หรือ ร้อยละ 1.37 โดยผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงกลางเดือนมิถุนายน คาดการณ์

ว่าผลผลิตรวมของทั้ง 4 สินค้าจะเพิ่มขึ้นทุกชนิด โดยเฉพาะ จะเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 3.48 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยปริมาณน้ำเพียงพอ ร่องลงมาได้แก่ มังคุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 ทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54 และลองกอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04

ผลผลิตต่อไร่ เงาะ และลองกอง คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ประกอบกับในปีที่ผ่านมาไม้ผลบางต้นไม่ติดผลหรือให้ผลผลิตน้อยทำให้มีเวลาในการพักต้นสะสมอาหารต้นสมบูรณ์ขึ้นส่วนหนึ่ง ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ทุเรียนและมังคุด มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากในปีที่ผ่านมาติดดอกออกผลมากจึงคาดว่าต้นมังคุดจะพักสะสมอาหาร อีกทั้งปีที่ผ่านมามีต้นทุเรียนประสบปัญหาเชื้อราไฟทอปเธอราที่ระบาด ทำให้ทุเรียนรากโคนเน่าขึ้นต้นตาย ขยายเป็นพื้นที่กว้างทั้งจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะแหล่งผลิตใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบมากทำให้จำนวนต้นต่อไร่ที่ให้ผลผลิตได้ลดลง

นายสุชัย กิตตินันท์เศิลปี ผู้อำนวยการ สศท.8 กล่าวว่า ขณะนี้ ทุเรียนออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 60 ผลผลิตที่ติดผลในช่วงแรกเป็นทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนที่ใช้สารกระตุ้นการออกดอก โดยจะเป็นพันธุ์กระดุมและหมอนทองบางส่วน เงาะออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 2 มังคุด ร้อยละ 3 ลองกองยังไม่ออกดอก

'สนธิรัตน์'จัดเต็ม แก้สินค้าเกษตร1ปี

“สนธิรัตน์” ลั่นได้ผลแน่ หลังจับมือกระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรทุกมิติ ชูตลาดนำการผลิต เตรียมวางแผนร่วมแก้ปาล์ม ยาง ข้าว มัน ข้าวโพด ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เห็นรูปธรรมใน 1 ปี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงมาตรการการกำกับดูแลสินค้าเกษตรในปี 2561 ว่า หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างกลไกบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ เดินหน้าปรับกระบวนการทัศน์ ใช้การตลาดนำการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและตลาด ตามแนวทางประชารัฐเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นั้น ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการทำงานร่วมของ 2 กระทรวง เนื่องจากสินค้าเกษตรมีปัญหาที่ซับซ้อน ในเบื้องต้นจะเน้นแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่มีปัญหาหลายๆ ไม่ว่าจะเป็นปาล์ม ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทั้งการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการสต็อก การแปรรูป และการตลาด สามารถสะท้อนข้อมูลย้อนกลับไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการเพาะปลูกที่เหมาะสม

ทั้งนี้จะร่วมกันแก้ไขโครงสร้างของปัญหาให้เกิดความสมดุลของการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรรวมไปถึงการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคา เพื่อให้เกษตรกรและสินค้าเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระยะยาว ซึ่งหมายความว่า เกษตรกรจะต้องมีต้นทุนที่แข่งขันได้และคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดและผลิตได้ตรงตามความต้องการ

“ต้องยอมรับการค้าโลกโดยเฉพาะการส่งออกที่มีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศอื่นที่แข็งแกร่งขึ้น เป็นสิ่งที่ไทยต้องเร่งทำโครงสร้างการตลาดขึ้นมา การทำงานในวันนี้ไม่เหมือนเดิม เราต้องมีการวางแผนการทำงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีมิติของการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นในปี 2561 ได้อย่างชัดเจนขึ้น ดังนั้นภาพที่ออกมาจะใช้ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาที่เก่งๆ ในแต่ละด้านเข้ามาช่วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ในช่วง 1 ปีที่เหลือของรัฐบาลและเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับกระทรวงพาณิชย์ให้มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งได้ในช่วง 1 ปีที่บริหารงานที่นี้” ■

ประมวลสถานการณ์การเมือง ตลอดปี 2560



รายงาน

ปี 2560 เป็นปีแรกที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน ภายหลังจากผ่านความเห็นชอบจากประชาชนชาวไทย ด้วยการทำประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ถึง 16 ล้านเสียง

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ได้ **นายมีชัย ฤชุพันธุ์** ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) บรรจงร่างขึ้น มีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 อย่างมาก โดยเฉพาะในหมวดว่าด้วยการเมือง การเลือกตั้ง นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อปูทางให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คงอยู่ในอำนาจต่อไปอีกยาวนาน

ไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ หรือที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่นำทุกคะแนนเสียงมานับรวมกันหาตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ, การกำหนดให้ ส.ว. 250 คน มาจากการคัดเลือกโดย คสช., กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ซึ่งมีวาระการคงอยู่ 5 ปี ฯลฯ

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จึงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ เริ่มจากด้านการศึกษาและคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ จากนั้น วันที่ 15 สิงหาคม จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการเมือง มี **นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์** เป็นประธาน 2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน **นายเกษม บุญราช** เป็นประธาน 3.ด้านกฎหมาย **นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ** เป็นประธาน 4.ด้านกระบวนการยุติธรรม **นาย**

อชีพ จารุงินดา เป็นประธาน 5.ด้านเศรษฐกิจ **นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล** เป็นประธาน 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **นายรอยล จิตรดอน** เป็นประธาน 7.ด้านสาธารณสุข **นายเสรี ตุงจินดา** เป็นประธาน 8.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ **นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย** เป็นประธาน 9.ด้านสังคม **นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา** เป็นประธาน 10.ด้านพลังงาน **นายพรชัย รุจิประภา** เป็นประธาน 11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต **นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ** เป็นประธาน

ต่อมา ครม.ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มี **พล.อ.ประยุทธ์** เป็นประธานโดยตำแหน่ง พร้อมตั้ง **พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อีก 1 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เช่น ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ด้านเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อธิการบดีธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ด้านสังคม นายบัณฑิต ธรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

จากนั้นวันที่ 29 กันยายน ประกาศตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เดินหน้าเขียนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) 10 ฉบับ โดย 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้ประกาศใช้แล้ว คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ยังเหลืออีก 2 ฉบับที่ยังไม่แล้วเสร็จ คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.

ตลอดปี 2560 พรรคเพื่อไทย (พท.) เล่นเกมรุกกดดันรัฐบาล คสช.อย่างหนัก ชนิดที่ว่าไม่หวาดหวั่นการใช้อำนาจ เช่น นายวัฒนา เมืองสุข ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รวมถึง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ต่างออกวิพากษ์รัฐบาลอย่างดุเดือดเผ็ดมัน

แต่ในทางกลับกันแล้ว ปีที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยถูกเล่นงานอย่างหนักเหมือนกัน เริ่มจาก นายใหญ่ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหนังสือแจ้งเตือนกรมสรรพากรให้เรียกเก็บภาษีเงินได้จากการขายหุ้นชินคอร์ปให้เรียบร้อยก่อนคดีจะขาดอายุความ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่องนี้ยืดเยื้อมากกว่า 10 ปี หลายรัฐบาลถกเถียงกันมาโดยตลอดว่า ในทางกฎหมายแล้วสามารถเรียกเก็บภาษีได้จริงหรือไม่ เพราะ

ในขณะที่ สตง.ซึ่งดูจะรับลูกกับรัฐบาลทุกเรื่อง เห็นว่าควรเก็บ แต่กระทรวงการคลังกลับเห็นว่าไม่สามารถทำได้ เพราะตามกฎหมาย อายุความหมดไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2555

ต่อมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ เป็น นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการ สตง. (ในขณะนั้น) นายประยงค์ ปรีชาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) (ในขณะนั้น) พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (ในขณะนั้น) หรือ เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ป

โดยนายวิษณุเห็นว่า กรมสรรพากรสามารถเรียกเก็บภาษีดังกล่าวได้ โดยมีช่องทางกฎหมายอื่นอำนวยความสะดวก จากนั้น วันที่ 28 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรนำหนังสือแจ้งประเมินภาษีการขายหุ้นชินคอร์ป ของนายทักษิณ รวมเป็นเงินกว่า 17,629 ล้านบาท ไปติดไว้บริเวณหน้าบ้านพักของ นายทักษิณ ต่อมานายทักษิณจึงมอบหมายให้ทนายความยื่นอุทธรณ์

เมื่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการวิธีพิจารณาวิธีความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่ประกาศใช้ วันที่ 29 กันยายน นายทักษิณ ก็ถูกเล่นงานในทันที เพราะกฎหมายใหม่นี้เปิดทางให้สามารถพิจารณาคดีหลังจำเลยในกรณีที่หลบหนีได้ ต่อจากนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประชุมเพื่อศึกษาคู่มือคดีไต่เบียงที่จะสามารถรื้อขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ จนต่อมา พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่า ป.ป.ช.จะรื้อคดีที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณ 2 คดี ประกอบด้วย 1.คดีหวยบนดิน 2.คดีปล่อยกู้รัฐบาลพม่า 4,000 ล้านบาท โดยมีชอ หรือคดีเอ็กซิมแบงก์

พ.ร.บ.ว่าด้วยการวิธีพิจารณาวิธีความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่ ที่นายมีชัย และคณะร่างขึ้นเป็นที่วิจารณ์ว่ามีเป้าหมายเล่นงานทางการเมืองกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล โดยพยายามเหยียบอำนาจการมีของนายทักษิณให้จม เพื่อที่อนาคตจะได้ไม่มีวันกลับเข้าสู่อำนาจอีก

นอกจากนายทักษิณแล้ว ปี 2560 ยังเป็นปีที่นางสาว “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องระหกระเหินออกนอกประเทศ โดยเป็นการหนีก่อนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะพิพากษาจำคุก 5 ปี ในคดีปล่อยปลະละลายให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว

หลังจากเดินหน้าสู้คดีด้วยความเชื่อมั่นมาโดยตลอด น.ส.ยิ่งลักษณ์ เลือกที่จะหนีออกนอกประเทศก่อนที่ศาลจะพิพากษาจำคุก เพราะประเมินแล้วว่า คงไม่รอดเป็นแน่ โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปทางกัมพูชา จากนั้นจึงเดินทางไปประเทศอังกฤษ ภายหลังจึงมีกระแสข่าวว่าเธอได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศอังกฤษแล้ว

ก่อนหน้านั้นมีการประเมินว่าหากศาลพิพากษาให้จำคุก แล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยอมเผชิญหน้ากับทำชนด้วยการยอมติดคุก กำลังฝายสนับสนุนโดยเฉพาจากแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จะเข้มแข็งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่ากันว่า “คุกจะแตก” หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ยอมติดคุก แต่เมื่อเธอเลือกที่จะหนี จึงประเมินกันว่าพรรคเพื่อไทยและมวลชนผู้สนับสนุนจะอ่อนกำลังลง เพราะถือว่าขัดใจมวลชนอย่างมาก

25 สิงหาคม 2560 วันที่คนไทยทั้งประเทศรู้แล้วว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์หลบหนี เป็นวันเดียวกับที่ศาลพิพากษาจำคุกจำเลยในคดีการทุจริตในโครงการระบายข้าวแบบจีทูจี หรือ รัฐต่อรัฐ ดังนี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จำคุก 42 ปี นายภูมิ สารผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จำคุก 36 ปี, นายมนัส สร้อยพลอย อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จำคุก 40 ปี, นายทิมมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จำคุก 32 ปี, นายอัศวพงศ์ ธีปวิษระ อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จำคุก 24 ปี และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ “เสี้ยมเบียง” จำคุก 48 ปี

ด้าน นายพานทองแท้ ชินวัตร ต้องอ่วมในคดีทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้แก่มูลนิธิกฤษดาบศานนคร โดยสำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานฟอกเงิน โดยเจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และส่งทนายผู้คดีเข้ายื่น

แก้ข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม

2560 จะเป็นปีของการเตรียมการวางแผนเพื่ออยู่ในอำนาจต่อไปของ คสช.ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ คสช.ไม่ยอมปลดล็อกให้พรรคการเมืองได้เตรียมการสู่การเลือกตั้ง ภายหลังจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองประกาศใช้ ช้ายังใช้มาตรา 44 แก้ไขกฎหมายดังกล่าว ขยายเวลาให้พรรคการเมืองใหม่เริ่มต้นเตรียมการได้ในเดือนมีนาคม 2561 พรรคการเมืองเก่า เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2561

ปลายปี 2560 มีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ คือกระแสข่าว “บิกรัฐบาล” เตรียมตั้งพรรคการเมือง ชื่อ “พรรคประชารัฐ” วางตัว ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นหัวหน้าพรรค ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของกองเชียร์ “บิกรัฐ” ไม่ว่าจะเป็น นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต ส.ว.สรรหา รวมถึง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. ที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็น นายกฯคนนอก

ขณะเดียวกัน “บิกรัฐ” ก็มีพฤติกรรมเข้าหาประชาชนมากขึ้น โดยได้เดินสายลงพื้นที่และประชุม ครม.สัญจรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สะท้อนว่าเป็นความพยายามที่จะเข้าถึงประชาชน เรียกคะแนนนิยม ซึ่งในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้พบกับนักการเมืองในพื้นที่

แต่ในช่วงสุดท้ายของปี พล.อ.ประยุทธ์กลับไม่ยืนยันให้เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2561 อย่างที่เคยปรารถนาไว้ก่อนหน้านี้ แถมยังบอกอีกว่าถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง

ดังนั้น คอการเมืองทั้งหลาย ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งว่าจะได้กบฏในปีนี้หรือไม่??!



ร่วมมือ : เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่าง 10 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

ทองเปลว กองจันทร์

เปิดแผนบริหารจัดการน้ำปี'61

มั่นใจเอาแล้งอยู่-ส่วนท่วมยังไม่พินธง



ปี 2560 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่หนักที่สุดในการทำงาน ของกรมชลประทานก็ว่าได้ ภายหลังจาก เหตุการณ์มหาอุทกภัย หรือน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ซึ่ง หากดูข้อมูลเชิงสถิติจะพบว่าปริมาณน้ำฝนตกสะสม ของทั้ง 2 ปี สูงใกล้เคียงกันมาก ต่างกันเพียงแค่นี้ ก็มีลิเมตร (มล.) แต่ก็สามารถบริหารจัดการปริมาณ น้ำที่มีอยู่ได้ หรือ “เอาอยู่” ไม่เหมือนปี 2554 มี

เพียงจังหวัดเดียวที่น้ำท่วมสูงคือ จ.สกลนคร ทำให้ ในเขตอำเภอเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก แต่ในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตรเสียหายเล็กน้อยคือประมาณ 1 ล้านไร่เศษเท่านั้น เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีพื้นที่เสียหายสูงถึง 11 ล้านไร่

ทั้งหมดทั้งหมด แม้ว่าการชลประทานจะสามารถ

“

ขอยืนยันว่าในปี 2561 ในช่วงฤดูแล้งไม่มีปัญหาเรื่อง
ขาดแคลนน้ำ หากเกิดฝนทิ้งช่วงเดือนพฤษภาคม
น้ำที่มีอยู่ได้ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 แฉ่นอน
ส่วนฤดูฝนยังต้องดูการพยากรณ์ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน แม้ขณะนี้ยังเป็นเพียงค่ากลาง
ยังไม่เกิดทั้งปรากฏการณ์ลานีญาและเอลนีโญ
คือปริมาณน้ำฝนน่าจะตกอยู่ในเกณฑ์ แต่จะเกิด
น้ำท่วมหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้

”

บริหารจัดการน้ำในปี 2560 ชนิดที่เอาอยู่ได้แทบจะ
ทุกเรื่อง ก็ไม่วายที่จะถูกตั้งคำถามจากคนในสังคมอยู่
ไม่น้อย ถึงการทำงานที่ผิดพลาดจนก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง อย่างเหตุการณ์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
ขมิ้นแตก หรือเกิดภาวะน้ำล้นอ่างตามที่กรมออกมา
ชี้แจงในภายหลัง รวมถึงระบบการแจ้งเตือนพื้นที่
ที่อาจประสบภัยที่ล่าช้า จนก่อให้เกิดความไม่พอใจให้
กับชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนการเดินทางตามโครงการ
บริหารจัดการลุ่มน้ำต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558-2569 ที่ดูจะ
ไม่ไปไหนสักที

“มติชน” จึงถือโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ
ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานป้ายแดง
ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีเก่า 2560 และ
แผนดำเนินงานในช่วงปี 2561 ที่เพิ่งมาถึงเพียงไม่กี่วัน
ตลอดจนเคลียร์ชัดทุกประเด็นถึงการให้ ม.44 ตั้ง
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะส่ง
ผลกระทบต่อสภาพของกรมหรือไม่ แล้วกรมจะ
โดนลดบทบาท และโดนตัดงบประมาณเหลือเพียงครึ่ง
หนึ่งตามที่ เป็นข่าวหรือไม่ กรมจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้

●รู้สิทุกอย่างที่ได้ขยับขึ้นเป็นอธิบดีหลังจาก
แต่งตั้งอธิบดีคนก่อนได้ไม่ถึง 2 เดือน

ผมจบจากโรงเรียนการชลประทาน ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่ผลิตนายช่างชลประทาน เพื่อมาทำงาน
เฉพาะด้านชลประทาน รักและบรรจุรับข้าราชการ
ในตำแหน่งนายช่างชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 15
พฤศจิกายน 2525 นับจนถึงปัจจุบันก็ 35 ปีแล้ว จาก
ตำแหน่งนายช่างชลประทานระดับ 2 (ซี 2) ผ่านงาน
ด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นส่วนใหญ่ และได้มีโอกาส
มาเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
ที่ผมเรียนจบมา และขยับขึ้นมาทำงานด้านอุทกวิทยา
ได้มีโอกาสทำงานที่สำคัญอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมภาค
ใต้ ปี 2553 มหาอุทกภัยปี 2554 ได้ได้เข้ามาเป็น
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
มาเป็นรองอธิบดี 2 ปี และได้มาเป็นอธิบดี เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2560 ทั้งหมดถือเป็นความภาคภูมิใจของผม
ที่ได้ได้มาระดับต้นจนถึงสู่ระดับสูงสุดขององค์กรอัน
เป็นที่รัก ซึ่งมีอัตรากำลังข้าราชการมากถึง 6,500 คน
และเมื่อรวมพนักงานราชการและลูกจ้างแล้วมีกว่า
หมื่นคน รวมทั้งการทำงานด้านบริหารจัดการน้ำนี้ถือ

เป็นงานที่มีความใกล้ชิดกับสถาบันสูงสุดของประเทศ ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในการสนองงานตามแนวพระราชดำริจำนวนมาก ยิ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตราชการของผม

ส่วนในเรื่องของการโยกย้ายใครออก ใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนั้น ก็ถือเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา แต่เมื่อผมได้รับตำแหน่งนี้แล้ว ผมก็พร้อมและมีความมั่นใจในการทำงานอย่างมาก เพราะผมได้สั่งสมประสบการณ์มานานพอสมควร ผมได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายท่าน และอธิบดีกรมชลประทานหลายท่าน ตำแหน่งที่ผมได้มาจึงไม่ได้เป็นการก้าวกระโดดเลย ผมจึงเชื่อว่า ผมมีความเหมาะสม และนำพาองค์กรแห่งนี้ไปได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากอายุราชการของผมที่เหลืออยู่อีก 5 ปี

●หลายฝ่ายตั้งเรื่องการทำงานล้มเหลวกรณีการแจ้งเตือนกรณีอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นแตก และปัญหาน้ำในลุ่มเจ้าพระยาบางจุด

ในกระบวนการแจ้งเตือน ผมอยากชี้แจงว่า เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย (มท.) เวลากรมได้รับข้อมูลอะไรจะแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มท. จังหวัดรับทราบล่วงหน้าทุกครั้ง โดยให้ข้อเท็จจริงว่าจะมีปริมาณน้ำเข้ามาเท่าไรพื้นที่ใด และเวลาใด ซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นที่ของมท.ที่จะต้องกระจายต่อไปยังประชาชน ซึ่งไม่ว่าจะติดต้นแคไหนกรมก็ยังเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลให้มท.ทราบตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนกรณีของตัวเขื่อนหรืออ่างแตก ต้องขอชี้แจงว่า ในภาคอีสานมีเขื่อนขนาดเล็ก กลาง อายุมากกว่า 50-60 ปีขึ้นไปจำนวนมาก เพราะฉะนั้นความจุในสมัยที่ก่อสร้างกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างมาก กรมก็พยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

ขณะที่ประเด็นการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยานั้นขอยืนยันว่า ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลย เป็นไปตามแผนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ก็เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยซ้ำรวมกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) การบริหารจัดการแม่น้ำลำน้ำท้ายเขื่อนก็มีเครื่องมือที่จะบริหารจัดการ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำเข้า 13 ทู่ง คือ เจ้าพระยาตอนบน (บางระกำ) 1 ทู่ง และเจ้าพระยาตอนล่าง 1 ทู่ง หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อตัดยอดน้ำไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่

เศรษฐกิจ ล้นผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรถึง 6 เท่า และผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในปริมาณมากเกินไปถือว่าประสบความสำเร็จ แต่อาจต้องยอมรับว่าก็อาจมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกันน้ำอยู่บ้าง และหากไม่บริหารจัดการแบบนี้ ปริมาณน้ำก็อาจจะสูงกว่าเป็นอยู่ และจะมีผลกระทบต่อมากกว่าด้วยซ้ำ ทั้งนี้หากจะให้ประเมินผลงานของกรมเอง ก็ถือว่าสอบผ่าน และต่อจากนี้ก็ต้องไปฟังจากภาคส่วนอื่นๆ ว่า จะประเมินกรมเป็นอย่างไร กรมก็ขอน้อมรับหากเป็นข้อเท็จจริงในการนำมาแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำในปีนี้

●บทบาทกรมชลฯเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หลังมีการตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีหน้าที่ในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการงบประมาณบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ จึงถือเป็นหน่วยงานเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ ไม่ใช่หน่วยงานปฏิบัติการเหมือนกับกรมชลประทาน เมื่อสำนักบริหารฯสั่งการมา และมีนโยบายอย่างไร กรมชลประทานต้องพร้อมที่จะนำนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ ดังนั้น การตั้งสำนักบริหารฯขึ้น จึงถือเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากจะมีหน่วยงานหนึ่งเดียวที่มาดูแลในภาพรวม และช่วยให้การดำเนินการต่างๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างการใช้พื้นที่ป่าสงวน ในอดีตต้องใช้เวลาในดำเนินการเรื่องเหล่านี้เป็นเวลานานมาก กรมชลประทานต้องดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียว แต่เมื่อตั้งสำนักงานบริหารฯขึ้นมา ก็จะเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ทั้งหมดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อดำเนินการแบบนี้ได้ก็จะช่วยให้การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทำได้รวดเร็วขึ้น การตั้งหน่วยงานดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก และไม่มีผลกระทบต่อกรมชลประทานแต่อย่างใด

●จริงหรือไม่ที่งบประมาณของกรมจะถูกหั่นลงเหลือครึ่งหนึ่ง

สำหรับประเด็นของเรื่องงบประมาณนั้น หน่วยงานใหม่จะเป็นเพียงผู้ดูแลในเรื่องของภาพรวมนโยบายและวางกรอบงบประมาณ แต่จะไม่ใช้หน่วยงานที่ถือเงินลงทุน ซึ่งงบประมาณจะยังเป็นของกรมเหมือนเดิม

เมื่อกรมต้องการดำเนินการโครงการ ก็จะมีการโอนงบประมาณเหล่านั้นมาให้กรมชลประทานดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ได้ตัดงบประมาณลงเหลือครึ่งหนึ่งแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่อย่างเต็ม ซึ่งขณะนี้มีการยืมตัวข้าราชการของกรมไปช่วยงานหน่วยงานใหม่ กรมก็ยินดี และหากจะมีการโอนย้ายข้าราชการไปอยู่หน่วยงานใหม่ หรือขอกรอบอัตรากำลังใหม่ กรมพร้อมสนับสนุนเต็มที่ เพราะทั้ง 2 หน่วยงาน ก็เหมือนกับพี่น้องกัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารก็มีมาจากกรม และในอนาคตก็จะต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้ว

●นโยบายในปี 2561 เป็นอย่างไร โครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาจะเกิดขึ้นหรือไม่

สำหรับนโยบายของนายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของรัฐมนตรีคนก่อนมากนัก โดยสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็จะเดินหน้าต่อ แต่สิ่งใดที่ยังไม่ดีและสมบูรณ์เท่าที่ควร ก็จะนำมาเติมแต่งต่อยอดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานให้ประสิทธิภาพสูงสุด พื้นที่ที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นเขตชลประทานก็ต้องให้เร่งรัดตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ 20 ปี ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี ก็จะใช้เป็นโรดแมปในระหว่าง 1 ปี 5 ปี และ 10 ปีต่อจากนี้ ที่จะดำเนินการอย่างไรให้เกิดการดำเนินการขับเคลื่อนตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในทุกๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันความเสียหายจากภัยที่เกิดจากน้ำ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โดยในปี 2561 มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ฟังตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ การก่อสร้างประตูระบายน้ำ (ปตร.) พระศรีเสาวภาค จ.สระบุรี ปตร.ปากคลอง 13 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปตร.พระมหินทร์ และ ปตร.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยารัฐ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จ.นครนายก ตลอดจนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เชื้อนทนต์น้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา

●ปีนี้จะเห็นโครงการอะไรเกิดขึ้นได้บ้างโดยเฉพาะโครงการพระราชดำรินในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

ในระหว่างปี 2561-2562 กรมจะเร่งสานต่อโครงการพระราชดำรินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่มีอยู่กว่า 77 โครงการ ให้แล้วเสร็จ โดยจะดำเนินการในปี 2561 ทั้งสิ้น 34 โครงการ และปี 2562 เป็นต้นไป ทั้งสิ้น 43 โครงการ รวมทั้งเดินหน้าโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีก 16 โครงการ โดยจะดำเนินการในปี 2561 ทั้งสิ้น 12 โครงการ และปี 2562 เป็นต้นไป ทั้งสิ้น 4 โครงการ

●สถานการณ์น้ำแล้ง-น้ำท่วมปี 2561 จะเป็นอย่างไร

ขอยืนยันว่าในปี 2561 ในช่วงฤดูแล้งไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำแน่นอน เพราะด้วยปริมาณน้ำที่มีมากแทบทุกลุ่ม โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา แต่อย่างไรก็ตามในการเพาะปลูกจะต้องเป็นไปตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว และคณะกรรมการปลูกพืชฤดูแล้งจะเป็นผู้กำหนด ซึ่งเบื้องต้นกรมก็พร้อมสนับสนุนน้ำในการดำเนินการส่วนนี้ได้ ส่วนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ก็ไม่มีปัญหาทั้งการประปา นครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และการประปาท้องถิ่น กรมมีน้ำสนับสนุนเพียงพอเช่นเดียวกันน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ และเพื่อการเกษตรต่อเนื่อง กรมก็ยังสามารถสำรองน้ำไว้ในช่วงต้นฤดูฝน ปี 2561 ด้วย หากเกิดฝนทิ้งช่วงเดือนพฤษภาคม น้ำในเขื่อน ณ ปัจจุบัน สามารถสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศได้ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 อย่างแน่นอน

สำหรับฤดูฝนปี 2561 ขณะนี้ยังต้องดูการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเป็นอย่างไรมาก่อน ขณะนี้ยังเป็นเพียงค่ากลางยังไม่เกิดทั้งปรากฏการณ์ลานีญาและเอลนีโญ จึงน่าจะเป็นปีปกติ คือ ปริมาณน้ำฝนน่าจะตกอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย บวกลบเล็กน้อย การบริหารจัดการน้ำก็จะบริหารแบบภาวะปกติ เช่น การใช้น้ำก็จะใช้แบบภาวะปกติ ไม่ได้จำกัดการใช้น้ำ ส่วนจะเกิด

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 4 มกราคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14543

หน้า: 6(เต็มหน้า)

Col.Inch: 226.52 Ad Value: 351,106

PRValue (x3): 1,053,318 Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ทองเปลว กองจันทร์ เปิดแผนบริหารจัดการน้ำปี'61 มั่นใจเอาแล้งอยู่-ส่วนท่วมยังไม่...

น้ำท่วมหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยึดหลักปฏิบัติแบบเดิม คือ การเลื่อนปฏิทินการเพาะปลูกทั้ง 13 ทุ่งเหมือนเดิม และมีพื้นที่ที่สมัครใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่บางระกำจะเริ่มเพาะปลูกในวันที่ 1 เมษายน 2561 และ 12 ทุ่ง จะเริ่มเพาะปลูกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

“กรมได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยง เพราะฉะนั้นจึงขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าจะไม่มีปัญหา”

ทีมข่าวเศรษฐกิจ

ก๊อชชีพการเมือง



ดริ่มทีมแก่น

เริ่มเห็นมิติใหม่แก่ความยากจนภาคเกษตร นำทีมโดย “เสี่ย กวง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจกรม. “ประยุทธ์ 5” ที่ประกาศแบบก๊อชชีพในปีนี้นำ

“ปีทองผ่องอำไพ... คนจนจะหมดไปจากประเทศไทย”

โดยพุ่งเป้าไปที่ กลุ่มเกษตรกร เป็นกลุ่มแรกเน้นย้ำ 2 กระทรวงหลัก “เกษตรฯ-พาณิชย์” ทำงานให้เป็นทีม เร่งแก้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นภายใน 3 เดือนนับจากนี้

งานนี้ในสวนเกษตรฯ นำทีมโดย อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ชำชองกับงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” “บิ๊กป๊อ” กฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ ที่ต้องช่วยกันผนึกกำลังกับ 2 รัฐมนตรีช่วย ลักษณะ วจมานวัช-วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ซึ่งงานหินที่ “บิ๊กป๊อ” และคณะต้องลุยแก้ด่านแรก คือ จาก วิกฤติราคายางพารา ดิ่งไกลแตะ 3 โล้อย จนกระเด็นขึ้นมาอยู่โลละ 44 บาท

และตลอดเดือน ม.ค. นี้ ทั้ง “3 รรมต.” มีคิวเดินสายพบเกษตรกร หน่วยงานทุกพื้นที่ เพื่อหวังสะสางหนี้สินทุกครัวเรือน ให้ขายผลผลิตโดยไม่ขาดทุน

จากนี้ “แมงมอ” ขอเป็นกำลังใจให้ “3 รรมต.” ทำงานตามที่ตั้งเป้าไว้ และหวังว่าเกษตรกรไทยจะหายจน..นะจ๊ะ!!

แมงมอ

เกษตรฯเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางคุณภาพตรงใจผู้บริโภค

MOUซื้อ-ขายหมอนยางพาราส่งจีน

กระทรวงเกษตรฯ หนุนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแปรรูปหมอนยางพาราส่งขายในจีน เผยกระแสตอบรับดีมาก ยอดสั่งซื้อ 2.4 แสนใบต่อปี เล็งขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่น พร้อมสั่งการต่างๆ เร่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราให้มีคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของผู้ใช้

กษ. : นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพาราเพื่อจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หมอนยางพารา “ลิริ” ในฐานะผู้แทนจำหน่ายในไทย และบริษัท Sichuan Kennan Trading Co.,LTD. ผู้จัดจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

นายสุพัฒน์ กล่าวว่า ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีราคาผันผวน ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรเป็นอย่างมาก กลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชาวสวนยางพารา จึงได้นำน้ำยางพารามาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะหมอนยางพารา ซึ่งได้มีการผลิตมาระยะหนึ่ง แต่หลายแห่งมีปัญหาด้านการตลาดสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของเกษตรกรชาวสวนยาง และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีนายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา และ นายบัวสอน ประชามอญ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายผลิตหมอนยางพารา “ลิริ” มีความตั้งใจที่จะดูแลเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์จากยางพาราโดยเฉพาะน้ำยางสด จึงได้ตกลงร่วมกันผลิตหมอนยางพารา ส่งให้กับแบรนด์ “ลิริ” ซึ่งจะรับผิดชอบในการรวบรวม รับผิดชอบต่อหมอนยางพาราจากกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจเครือข่าย ไปจำหน่ายยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “ลิริ” ในการผลิตหมอนยางพาราแท้ 100% ซึ่งเป็น

ที่ต้องการสูงมากในประเทศจีน และมีการซื้อขายกันมาเกือบ 2 ปีแล้ว

ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ยอดสั่งซื้อเบื้องต้น 2 หมื่นใบต่อเดือน หรือ 2.4 แสนใบต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณใกล้เคียงกับกำลังการผลิตเบื้องต้นของกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน หากอนาคตมียอดสั่งซื้อมากขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสนับสนุนเพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดเพิ่มอย่างไรก็ตามพบว่าในประเทศจีนมีทั้งหมอนจำหน่ายที่มีคุณภาพ และไม่มีคุณภาพ แต่ภายใต้ความร่วมมือนี้จะทำให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจได้ว่า การผลิตหมอนยางพาราภายใต้แบรนด์ “ลิริ” ของไทย จะสามารถควบคุมคุณภาพที่ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าแน่นอน

“ความร่วมมือดังกล่าวทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ต่อไปนี้สหกรณ์การเกษตรเล็กๆ จะสามารถรวบรวมน้ำยางดิบน้ำยางสดจากเกษตรกรชาวสวนยางแล้วผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นหมอนยางที่มีคุณภาพได้ ส่วนก้าวต่อไปนั้นทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะต้องทำการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ทั้งในประเทศจีนและประเทศอื่น ส่วนภาครัฐต้องส่งเสริมดูแลให้สหกรณ์รายย่อยได้รวมตัวกันผลิตสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต โดยความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายไปยังความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ซึ่งต้องสร้างความมั่นใจให้ทั่วโลกเห็นว่า หากซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยจะต้องได้หมอนยางพาราแท้ 100% ขณะเดียวกันทางการยางแห่งประเทศไทยจะต้องสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตหากระบบสหกรณ์มีความต้องการเงินทุนที่จะขยายการผลิต ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องจักร หรืออาคารโรงเรือนสถาบันการเงินของรัฐก็ต้องเข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรมีเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาขยายการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย”



คิดเขียนวนๆไป

จำลอง ผึ้งชลจิตร

กว่าจะสิ้นปี 2561

ชาวโลกฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561

ถ่ายทอดทางสื่อออนไลน์ที่น่าที่ต่อมาจากซีกโลกที่มองเห็นดวงอาทิตย์วันใหม่ก่อน ระขอบโลกเรื่อยมาจนถึงซีกที่เห็นหลังสุด เมื่อพลุดอกไม้ไฟและลูกโป่งสีแสงหรือแฟบ ชาวโลกสักก็คนสามารถเก็บรับความสุขความหวังไว้ได้นาน ทุกคนต่างกลับไปอยู่ในสถานการณ์เดิมๆ

เดิมๆ คือในประเทศหรือชุมชนที่รู้คุณค่าของความสงบสุข ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตไปตามวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมเดิมที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ถ่ายทอดและยอมรับเป็นปกติของการอยู่ร่วมกัน ประเทศที่มีค่านิยมระบอบประชาธิปไตย การเคารพต่อกฎหมาย ธรรมภิบาล สิทธิและความเสมอภาคก็ยิ่งเชิดชูและปฏิบัติตามกติกา ผู้นำปฏิบัติตามกติกาให้เห็น ถ้าผู้นำละเมิดประชาชนก็ตั้งคำถามให้ตอบอย่างซื่อๆ อาทิ “แหวนที่ท่านได้แต่โตมา” ผู้นำที่ดีที่สุดจิตใจต้องตอบอย่างสุภาพด้วยหลักฐาน ถ้าหลักฐานดีเหตุผลดีน่าเชื่อถือประชาชนยอมรับให้ปกครองต่อไปหรือท่านให้ปกครองต่อจนกว่าจะเลือกตั้งครั้งใหม่ ถ้า

ผู้นำรู้ว่าหลักฐานที่ตอบคำถามไม่ชัดเจน ประชาชนสายหน้า ผู้นำประเทศนั้นๆ ก็แสดงสปิริตลาออกไม่ต้องห่วงใยประเทศชาติอีกต่อไป เพราะถ้ายังดื้ออยู่ประเทศชาติจะนำเป็นห่วงกว่า

ประเทศไทยชาวไทยได้เคารพเคารพเดิมนตลอดศักราชใหม่เหมือนชาวโลก บางครอบครัวตีฆ้องรับถอยหลังในเคหสถาน บางคนบางกลุ่มหรือร้องตามลานเบียร์กับเพื่อน

ฝูง ตามซานเมืองเล็กใหญ่หรือชุมชนอาจได้ยินเสียงปืนลูกซอง .38 หรือ 9 มม. ยิ่งขึ้นฟ้า หัวกระสุนจะไปตกตำบลไหนไม่ต้องสำนึก

ประเทศไทยไม่ต้องรอให้ลูกโป่งแฟบ ชั่วสิ้นเสียง



พลุดอกสุดท้ายความทุกข์ก็มาเยือน พวกนิยมระบอบประชาธิปไตยอาจมองโลกในแง่ดีว่ารัฐบาลจะจัดการเลือกตั้งภายในปี 2561 แน่แน่นอน โดยอ้างหลักฐานเป็นภาพถ่าย วันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปพบปะนักการเมืองตระกูลสะสมทรัพย์แห่ง จ.นครปฐม สี่พี่น้องต้อนรับอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

เมื่อนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกฤษฎาสามัญชนไปพบปะพี่น้องนักการเมืองตระกูลใหญ่ที่เข้าสู่การเมืองด้วยการ

เลือกตั้ง บางคนเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองเราที่เคยหย่อนบัตรเลือกตั้งมาหลายครั้งต้องตีความว่าท่านต้องไปสนทนาหรือเรื่องพรรคการเมืองหรือการเลือกตั้งเป็นธรรมดา คงไม่มีใครคิดว่าไปเจรจาหาชื่อหมู สัมโอ หรือข้าวสาร ภาพนี้ชวนให้มั่นใจไปว่าปี 2561 ต้องมีการเลือกตั้งแน่นอน

แต่ปี 2561 ยังอยู่อีกยาวนาน ประชาชนชาเชียร์รัฐบาลคสช. หมดพลุดอกไม้ไฟ การปฏิรูปสังคมยังไม่คืบหน้า อุปสรรคขัดขวางอยู่ตรงไหนไม่รู้ หมดเงินหมดทองไปกับคณะกรรมการปฏิรูปก็ไม่ค่อยกระนั้นอย่าได้คาดหวังว่าพวกนี้จะลาออก ชาเชียร์คสช. ก็เริ่มแล้ว อย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ลุกขึ้นมาขับไล่เหมือนขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ได้แต่กล่าวกลั่นนำลาย

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 4 มกราคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5898

Col.Inch: 44.38

Ad Value: 59,913

หน้า: 2(ล่าง)

PRValue (x3): 179,739

Clip: Black/White

คอลัมน์: คัดเขียนนวนๆไป: กว่าจะสิ้นปี 2561

ผิดๆ ผ่านลูกกระเดือกไม่กล้ายอมรับว่าที่เคยทุ่มเต็มที่
ที่นั่นพลาดไป พวกที่ใจกล้าออกมายอมรับผิดก็ถูก
พวกที่คิดว่าตัวเองอยู่ฝ่ายธรรมะกระแทะกระแทน
ว่าไปเชิญเขาเอง ในภาคประชาชนการปรองดองก็
วนเวียนอยู่อย่างนี้ ก้าวข้ามไม่พ้นการแบ่งพวกแบ่งสี
เสียที เมื่อภาคประชาชนก้าวข้ามไม่พ้นฝ่ายรัฐประหาร
อาสาปฏิบัติก็มีข้ออ้างให้เกาะอยู่ต่อ

เมื่อจะอยู่ต่อท่ามกลางความทรุดโทรมทางสังคม
ทางเศรษฐกิจและศรัทธาที่ลดลงก็ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบคณะรัฐมนตรีกันไปเรื่อย เหมือนเสือกางเกง

ขาดเป็นรูโหว่ก็ต้องหาเศษผ้ามาเย็บปะ เอาเศษผ้าที่คน
บางพวกบางกลุ่มชื่นชอบมาแต่งแต้มรัฐมนตรีไปเรื่อยๆ
ต่อเวลาไปเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่นนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างที่สุด ตอน รมช.
เกษตรฯ เตรียมเสนอ กรม. ชื่อดาวเทียมเพื่อการ
เกษตรมูลค่าพันล้านบาท อ้างว่านำมาติดตามดูพื้นที่
การเกษตรให้แม่นยำ แสดงว่ากรมต่างๆ ที่สังกัด
กระทรวงนี้ ไม่ว่ากรมวิชาการ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว ย่อยเปลี่ยเสีย
ขาดผ้าฟางมาเนิ่นนานการเกษตรของไทยจึงตกต่ำ
ย่ำแย่ต้องพึ่งดาวเทียม

ผมคิดว่างานชิ้นแรกของรมช.คนติดดินที่สัมผัส
หน้าดินมาเนิ่นนานควรจะทำทั้งๆ ที่รู้ปัญหาของเกษตร
อินทรีย์และดิน ปัจจุบันคือยาปราบศัตรูพืชกับปุ๋ยเคมี
คำถามในใจของผม ทำไมท่านคิดเรื่องดาวเทียมเรื่อง
บนฟ้าไปไหน เรื่องบนดินที่สัมผัสอยู่ทุกวันกลับไม่
คิด...มันคิดอะไรอยู่...หรือว่ากลัวมือเปื้อน

ปี 2561 ยังอยู่ให้ชาวบ้านปวดหัวอีกยาวนาน